

ที่ CA047/2015

13 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าร่วมทุนในประเทศฟิลิปปินส์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 อนุมัติการเข้าลงนามในบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

การร่วมทุนใน MONDE MALEE BEVERAGE CORPORATION (New Co)

บริษัทฯ จะเข้าร่วมทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่ รายละเอียดดังนี้

วันที่ลงนามในสัญญา	ภายในเดือนกันยายน 2558
วันที่จัดตั้งบริษัทร่วมทุน	ภายในไตรมาส 4 ปี 2558
โครงสร้างการถือหุ้น	1. บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) 49%
	2. MONDE NISSIN CORPORATION ประเทศฟิลิปปินส์ 49%
	3. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 2%

ทั้งนี้ MONDE NISSIN CORPORATION มิได้มีความสัมพันธ์ใดๆ ต่อกัน รวมทั้งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จึงมิได้เป็นรายการเกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท	บริษัท 3 คน และ MONDE NISSIN CORPORATION 3 คน
ทุนจดทะเบียน	400 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 200 ฟิลิปปินส์เปโซ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	100 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 200 ฟิลิปปินส์เปโซ
ลักษณะธุรกิจ	ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของบริษัทเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศฟิลิปปินส์
มูลค่าการลงทุนของบริษัทฯ	เริ่มต้น 49 ล้านฟิลิปปินส์เปโซ หรือประมาณ 38.4 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน BOT ณ 11 ส.ค. 2558 100 ฟิลิปปินส์เปโซ = 78.45 บาท)
แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ และผู้บริหารเล็งเห็นถึงศักยภาพ และโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการลงทุนในครั้งนี้บริษัทจะสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรกว่า 100 ล้านคน และมีมูลค่าตลาดเครื่องดื่มถึง 224,400 ล้านบาทต่อปี

อีกทั้งพันธมิตรของบริษัท MONDE NISSIN CORPORATION เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูงโดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเบหมิ้งสำเร็จรูป และบิสกิตที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดกว่าร้อยละ 76 และร้อยละ 35 ในประเทศฟิลิปปินส์ อีกทั้งเครือข่ายในช่องทางจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้ง Modern Trade ร้านสะดวกซื้อ (Convenient) และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (General Trade) ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ ดังนั้นผลประโยชน์ที่ได้ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทมีดังนี้

1. เพิ่มยอดขายส่งออกบริษัทและส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงาน
2. ขยายการค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไปยังประเทศฟิลิปปินส์
3. ส่งเสริมแบรนด์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์

การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาจำหน่ายไป มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	Malee	Newco
สินทรัพย์รวม	2,843	
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	59	
หัก หนี้สินรวม	1,685	
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3	
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,096	
ส่วนของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 12 เดือนย้อนหลัง	308	
มูลค่าสิ่งตอบแทน		38

หมายเหตุ งบการเงินของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดของรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	ร้อยละ 0
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ร้อยละ 0
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	ร้อยละ 1.35
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่คำนวณไม่ได้ถือหุ้น

การได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้น รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่มีค่าสูงสุดเท่ากับ 1.35 ถือเป็นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามประกาศการได้มาและจำหน่ายไป แต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากการขยายตลาดสินค้า เพิ่มยอดขายและส่งเสริมแบรนด์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร)

เลขานุการบริษัท

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)